

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง  
สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  
วันจันทร์ที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสรวบ องค์การบริหารส่วนตำบลบุง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายถวัลย์ ชิงจันทร์	ประธานสภา อบต.	ถวัลย์ ชิงจันทร์	
๒	นายพิรุณ คะนิงรัมย์	รองประธานสภา อบต.	พิรุณ คะนิงรัมย์	
๓	นางบังอร พลสีทา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑	บังอร พลสีทา	
๔	นายธนโชติ จันทะพันธ์	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑	ธนโชติ จันทะพันธ์	
๕	นายวิเชียร โภคทรัพย์	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒	วิเชียร โภคทรัพย์	
๖	นายอรุณ คนรู้	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒	อรุณ คนรู้	
๗	นางบุญส่ง บุญพา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓	บุญส่ง บุญพา	
๘	นายกุศล กุนารี	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔	กุศล กุนารี	
๙	นายประศาสตร์ อภัยพันธ์	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕	ประศาสตร์ อภัยพันธ์	
๑๐	นายสมชาย ใจแน่น	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕	สมชาย ใจแน่น	
๑๑	นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา	ปลัด อบต./เลขานุการสภา	วัลย์ลัดดา ชัยปัญญา	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประพาสสิทธิ์ ศรีพิมพ์	นักวิเคราะห์	ประพาสสิทธิ์ ศรีพิมพ์	
๒	-			
๓	-			

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๔.๒ เรื่องพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๕ - เรื่องอื่น ๆ

.....

**เลขานุการสภา อบต.** บัดนี้สมาชิกสภาอบต. เข้าประชุม ครบองค์ประชุม จึงขออนุญาตเชิญนายถวัลย์ ชิงจันทร์ ประธานสภาอบต. บุ่ง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

**ประธานสภา** สวัสดีท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะครับ วันนี้วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อสมาชิกสภาอบต. บุ่ง มาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

๑.๑ เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการแนะนำการศึกษาเผยแพร่”แนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

- ด้วยอำเภอเมืองอำนาจเจริญ แจ้งว่าสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแนวทางขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินการด้านการจัดพื้นที่สีเขียว มีวิสัยทัศน์ คือ เมืองและชุมชนน่าอยู่มีภูมิคุ้มกัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสำคัญ มีเป้าหมายในระยะ ๒๐ ปี จึงขอให้อปท.สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางและมาตรการที่กำหนด

๑.๒ เรื่องการดูแลความสงบเรียบร้อยห้วงวันสำคัญของชาติ วันประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน วันหยุดราชการต่อเนื่อง และวันเทศกาลสำคัญในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๒

- ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญได้รับแจ้งว่าในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๒ วันสำคัญของชาติ วันประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน วันหยุดราชการต่อเนื่อง ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ รวมทั้ง ๓ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมดูแลความสงบเรียบร้อย จึงขอให้อปท.เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย รวมถึงการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ต่างๆอย่างรอบคอบและรัดกุม

ที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วว่ามีข้อใดแก้ไขหรือไม่  
เมื่อไม่มีจึงขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วโดยเอกฉันท์

**ระเบียบวาระที่ ๓** - เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
(ไม่มี)

**ระเบียบวาระที่ ๔** - เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**๔.๑ - เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)**

ประธานสภาฯ ขอเชิญนางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก  
องค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุมครับ

นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลบุง  
ได้แถลงคำชี้แจงญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)ฉบับปรับปรุง  
ดังนี้

ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่  
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมาเมื่อ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/  
ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้  
แล้วหรือดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีผล  
ใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะกำหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น รายละเอียด  
ตามอ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน  
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม กำหนดให้เมื่อ  
แผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดทำ  
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินกิจการของจังหวัดและ  
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับ  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๗ กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๒. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๒.๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอำเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอำเภอตามลำดับให้เป็นปัจจุบัน

๒.๒ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปพลางก่อน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด

๓. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๓.๑ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูล จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้จัดทำประชาคมในระดับตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ระดับชุมชนเมืองสำหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครสำหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำหรับเมืองพัทยาให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนคร ทั้งนี้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบกัน ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

๓.๔ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๕ โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจำหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

## ๕. การกำกับดูแล

๕.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น โดยถือเป็นสาระสำคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ

๕.๒ การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณากำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นสำคัญ

๖. การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แล้วเสร็จ

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เสนอร่างแผนพัฒนาห้าปี (๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ต่อสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในร่างแผนพัฒนา๕ปี (๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ซึ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้แจกจ่ายพร้อมอธิบายรายละเอียดให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ขอขอบคุณ

ประธานสภาฯ ตามที่ปลัด อบต. ชี้แจงนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย จะซักถามประการใด หรือจะอภิปรายหรือไม่ ถ้ามีก็เชิญครับ  
ที่ประชุม -ไม่มี

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีก็ขอให้ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาห้าปี (๒๕๖๑- ๒๕๖๕) และขอมติที่ประชุมด้วย ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม	-เห็นชอบ จำนวน 9 เสียง -ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
ประธานสภาฯ	นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา
ที่ประชุม	เรื่องพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
ประธานสภาฯ	ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจง
ที่ประชุม	ช่วยปัญหา - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงชี้แจงชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะดำเนินการแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงขออนุมัติจากสภาในการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังนี้
มติที่ประชุม	๑. ขออนุมัติโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
ที่ประชุม	ขอโอนลด ในส่วนสำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- งบประมาณก่อนโอน ๑๘๘,๑๓๐.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน ๘๘,๑๓๐.-บาท
ที่ประชุม	ขอโอนเพิ่ม ในสวนโยธา งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับนักท่องเที่ยว
ที่ประชุม	รายการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับนักท่องเที่ยว หมู่ที่ ๑ บ้านอ่างใหญ่ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓.๑๐ เมตร ตามแบบ สำนักงานโยธาธิการจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงขอโอนเพิ่มจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
ที่ประชุม	ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณและขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจง
ที่ประชุม	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนด ตามที่นายกอบต. ได้เสนอต่อที่ประชุมมีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมบ้าง
ที่ประชุม	ไม่มี
ที่ประชุม	ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามรายละเอียดจะขอมติที่ประชุมว่าจะมีมติเห็นชอบให้โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ หรือไม่
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5	- เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ                   ต่อไปเป็นระเบียบวาระอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่

นายธนโชติ จันทะพันธ์    ส.อบต.หมู่ที่ ๑ แจ้งเรื่องประปาหมู่ที่ ๑ ไดนามอเตอร์ระบบประปาใหม่ทำให้น้ำประปาไม่ไหล จึงขอแจ้งอบต.ช่วยพิจารณา

นายกุศล กุนารี               ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ขอเรียนปรึกษาว่าหมู่ที่ ๔ บ้านโนนใจดี จัดงานรดน้ำดำหัว เลี้ยงพระ ทุกปี อยากจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ได้หรือไม่

นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ชี้แจงว่า เนื่องจากทางอบต.ได้จัดประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ต่ออยู่แล้วเป้าหมายครอบคลุมผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน จึงไม่สามารถอุดหนุนหมู่ที่ ๔ ได้เพราะโครงการจะซ้ำซ้อนกัน

ประธานสภาฯ                   ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเรื่องใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอปิดประชุม

ประธานสภาฯ                   กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมเมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) วัลย์ลัดดา ชัยปัญญา ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

(ลงชื่อ) ธนโชติ จันทะพันธ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายธนโชติ จันทะพันธ์)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ) บุญส่ง บุญพา ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางบุญส่ง บุญพา)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ) นายประศาสตร์ อภัยพันธ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายประศาสตร์ อภัยพันธ์)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ) ถวัลย์ ชิงจันทร์ผู้ รับรองรายงานการประชุม  
(นายถวัลย์ ชิงจันทร์)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง  
สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  
วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสระบัว องค์การบริหารส่วนตำบลบุง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายถวัลย์ ชิงจันทร์	ประธานสภา อบต.	ถวัลย์ ชิงจันทร์-	
๒	นายพิรุณ คะนิงรัมย์	รองประธานสภา อบต.	พิรุณ คะนิงรัมย์	
๓	นางบังอร พลสีทา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑	บังอร พลสีทา	
๔	นายธนโชติ จันทะพันธ์	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑	ธนโชติ จันทะพันธ์	
๕	นายวิเชียร โภคทรัพย์	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒	วิเชียร โภคทรัพย์	
๖	นายอรุณ คนรู้	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒	อรุณ คนรู้	
๗	นางบุญส่ง บุญพา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓	บุญส่ง บุญพา	
๘	นายกุศล กุนารี	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔	กุศล กุนารี	
๙	นายประศาสตร์ อภัยพันธ์	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕	ประศาสตร์ อภัยพันธ์	
๑๐	นายสมชาย ใจแน่น	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕	สมชาย ใจแน่น	
๑๑	นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา	ปลัด อบต./เลขานุการสภา	วัลย์ลัดดา ชัยปัญญา	

รายชื่อผู้ขาดประชุม ไม่มี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	-			
๒	-			
๓	-			

ระเบียบวาระที่ ๑

- เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

- เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ๔.๑ เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบการรวมกลุ่ม Clusters และการนำขยะไปทิ้งที่เทศบาลตำบลสิริเสนาวงศ์
- ๔.๒ เรื่องขออนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุงหมู่ ๓ และหมู่ ๕ บ้านเหล่าเจริญ

ระเบียบวาระที่ ๕ - เรื่องอื่น ๆ

.....

เลขานุการสภา อบต. บัดนี้ สมาชิกสภาอบต. เข้าประชุม ครบองค์ประชุม ขออนุญาต เชิญนายถวัลย์ ชิงจันทร์ ประธานสภาอบต. บุง จุฑฐูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย เพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ประธานสภาฯ สวัสดีท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะครับ วันนี้วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการประชุมสภาสมาชิกสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อสมาชิกสภาอบต. บุง มาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วว่ามีข้อใดแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วโดยเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องเสนอเพื่อทราบ(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ๔.๑ เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบการรวมกลุ่ม Clusters และการนำขยะไปทิ้งที่เทศบาลตำบลสิริเสนาวงศ์

ประธานสภาฯ ขอเชิญนางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุง ชี้แจง

นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา - ชี้แจง เรื่องการรวมกลุ่มพื้นที่(clusters)ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒ กลุ่ม clusters ประกอบด้วย

กลุ่มที่ ๑ เจ้าภาพกลุ่ม คือเทศบาลตำบลไถ่คำ สมาชิกในกลุ่มรวม ๔๙ แห่ง ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอต่างๆ รวม ๕ อำเภอ ได้แก่

- อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ๒๑ แห่ง
- อำเภอเสนางคนิคม ๗ แห่ง
- อำเภอหัวตะพาน ๘ แห่ง
- อำเภอลืออำนาจ ๘ แห่ง
- อำเภอพนา ๕ แห่ง

กลุ่มที่ ๒ เจ้าภาพกลุ่ม คือเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา สมาชิกในกลุ่มรวม ๑๔ แห่ง ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอต่างๆ รวม ๒ อำเภอ ได้แก่

- อำเภอปทุมราชวงศา ๘ แห่ง
- อำเภอชานุมาน ๖ แห่ง

คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอำนาจเจริญ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีมติเห็นชอบแนวทางในการมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้

๑. กำหนดสถานที่ในการดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งโรงงานในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระบบปิดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสิริเสนางค์ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ และใช้บ่อขยะของเทศบาลตำบลไถ่คำอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจุดพักขยะในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เอกชนผู้ดำเนินการกำจัดขนานนำขยะที่จุดพักดังกล่าวที่มีทั้งขยะเก่าที่มีในปัจจุบันและขยะใหม่ในช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้างโรงงาน และขยะใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากโรงงานสร้างแล้วเสร็จและพร้อมใช้งาน ไปบริหารจัดการขยะ ณ ที่ตั้งโรงงาน

๒. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะ ในอัตราตันละ ๕๕๐ บาท โดยมีการปรับค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะทุก ๓ ปี ในอัตราไม่เกิน

๑๐% ทั้งนี้โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีเทศบาลตำบลไค้คำ ซึ่งเป็นจุดรวมขยะเดิมและจุดพักขยะใหม่ จะได้ดับผลตอบแทนร้อยละ ๗ จากอัตราค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะ (เช่น กรณีอัตราค่าธรรมเนียมฯ ต้นละ ๕๕๐ บาทจะได้รับผลตอบแทน ๗% ของอัตรา ๕๕๐ บาท คิดเป็นจำนวน ๓๘ บาท) และโรงงานจะเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการขนขยะจากบ่อขยะดงสีบูจากเทศบาลตำบลไค้คำ ตามอัตราค่าเช่าที่ราชการกำหนด

๓. กำหนดระยะเวลาของสัญญาในการดำเนินการของโรงงานกำจัดขยะฯ จำนวน ๒๕ ปี

๔. กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรวมกลุ่มพื้นที่(clusters)ในการจัดการขยะมูลฝอย จากเดิม ๒ กลุ่ม clusters เป็น ๑ clusters โดยมีเทศบาลตำบลสิริเสนาวงศ์เป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ในห้วงระยะระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะฯ จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและพร้อมใช้งาน มอบหมายให้เทศบาลตำบลไค้คำ เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการขยะของกลุ่ม clusters

๕. กำหนดให้ผู้ชนะการประมูลในการจัดตั้งโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย ชุมชนระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงงานจนแล้วเสร็จและพร้อมดำเนินการกำจัดขยะ ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอำนาจเจริญได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งโรงงานกำจัดขยะฯ หากพ้นกำหนดระยะเวลา ๓ ปีดังกล่าว กำหนดให้ผู้ชนะการประมูลในการจัดตั้งโรงงานกำจัดขยะฯ รับผิดชอบค่าเสียหายซึ่งเป็นค่าเช่าเครื่องจักรในการคัดแยกขยะที่บ่อขยะดงสีบู ให้กับเทศบาลตำบลไค้คำ เป็นอัตรารายเดือนตามจำนวนเดือนที่พ้นกำหนดระยะเวลา ๓ ปีดังกล่าว(ในเบื้องต้น อัตราค่าเช่าเครื่องจักรในการคัดแยกขยะที่บ่อขยะดงสีบู คิดเป็นอัตราเดือนละ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท)

การรวมกลุ่ม clusters ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติให้ความเห็นชอบรวมกลุ่มพื้นที่(clusters)ในการจัดการขยะมูลฝอย จากเดิม ๒ กลุ่ม clusters เป็น ๑ clusters โดยมีเทศบาลตำบลสิริเสนาวงศ์เป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ในห้วงระยะระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะฯ จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและพร้อมใช้งาน มอบหมายให้เทศบาลตำบลไค้คำ เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหาร

จัดการขยะของกลุ่ม clusters และได้พิจารณาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในคราวประชุมผู้บริหารท้องถิ่นครั้งที่๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

### ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒ (๒) การทำความตกลงร่วมมือกันในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้หากพื้นที่ติดต่อกัน และประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์จากการจัดทำบริการสาธารณะนั้นโดยตรง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

...(๒) เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการเอง หรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชน

ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกันโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และนำเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ ให้รายงานและจัดส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานสภาฯ

ตามที่นางวัลย์สัตตา ชัยปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงการขอความเห็นชอบ การรวมกลุ่ม clusters ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติให้ความเห็นชอบรวมกลุ่มพื้นที่(clusters)ในการจัดการขยะมูลฝอย จากเดิม ๒ กลุ่ม clusters เป็น ๑ clusters โดยมีเทศบาลตำบลสิริเสนาวงศ์เป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ในห้วงระยะระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะฯจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและพร้อมใช้งาน มอบหมายให้เทศบาลตำบลไค้คำ เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการขยะของกลุ่ม clusters มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความเห็นหรือไม่

- นายพิรุณ คณิงรัมย์ รองประธานสภาเสนอว่าการบริหารจัดการขยะดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดี เพราะตำบลบุงของเรามีปัญหาการจัดการขยะมาโดยตลอด และมีการ ลักลอบนำขยะมาทิ้งที่สาธารณะอยู่เป็นประจำ
- นายธนโชติ จันทะพันธ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เสนอว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่เป็นห่วงประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้ โรงงานกำจัดขยะขอให้ทางพื้นที่เทศบาลสิริเสนาวงศ์บริหารจัดการเรื่อง ความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ในเขตใกล้โรงงานกำจัดขยะที่ได้รับ ผลกระทบ
- ประธานสภา มีผู้เสนอท่านใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติเห็นชอบการรวมกลุ่ม clusters ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มี มติให้ความเป็นชอบรวมกลุ่มพื้นที่(clusters)ในการจัดการขยะมูลฝอย จากเดิม ๒ กลุ่ม clusters เป็น ๑ clusters โดยมีเทศบาลตำบลสิริ เสนางค์เป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ในห้วงระยะระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โรงงานกำจัดขยะฯจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและพร้อมใช้งาน มอบหมายให้เทศบาลตำบลไค้คำ เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการ ขยะของกลุ่ม clusters
- มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการรวมกลุ่ม clusters ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติให้ความเป็นชอบรวมกลุ่มพื้นที่ (clusters)ในการจัดการขยะมูลฝอย จากเดิม ๒ กลุ่ม clusters เป็น ๑ clusters โดยมีเทศบาลตำบลสิริเสนาวงศ์เป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ใน ห้วงระยะระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะฯจนกว่าการ ก่อสร้างจะแล้วเสร็จและพร้อมใช้งาน มอบหมายให้เทศบาลตำบลไค้ คำ เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการขยะของกลุ่ม clusters อย่างเป็นเอกฉันท์
- ๔.๒ เรื่องขออนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุงหมู่ ๓ และหมู่ ๕ บ้านเหล่าเจริญ
- ประธานสภาฯ มอบให้นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ชี้แจงรายละเอียด
- นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา ชี้แจง ได้รับหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์โครงการก่อสร้างถนนภายใน หมู่บ้านจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านบุงรายละเอียด ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐๐ เมตร และหมู่ที่ ๕ บ้านเหล่าเจริญรายละเอียด ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลบุงมี งบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ จึงได้ขอรับการสนับสนุนจาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงว่าจะเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าดำเนินการหรือไม่

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำ และเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี กระผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเข้าดำเนินการตามโครงการดังกล่าวหรือไม่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 5

- เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเรื่องใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอปิดประชุม

ประธานสภาฯ

กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมเมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) วัลย์ลัดดา ชัยปัญญา ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

(ลงชื่อ) ธนโชติ จันทะพันธ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายธนโชติ จันทะพันธ์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ) บุญส่ง บุญพา ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางบุญส่ง บุญพา)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหมี่ที่ ๓

(ลงชื่อ) นายประศาสตร์ อภัยพันธ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายประศาสตร์ อภัยพันธ์)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหมี่ที่ ๕

(ลงชื่อ) ถวัลย์ ชิงจันทร์ ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายถวัลย์ ชิงจันทร์)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง